

## สรุปบทเรียน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๑๑

\*\*\*\*\*

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๑๑ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๘ คน ระหว่างวันที่ ๘-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง มีความพร้อมในการเป็นผู้นำทีม สามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับการบริหารองค์การภาครัฐ ในบริบทที่มี ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย มีความพร้อมทางด้านภาวะผู้นำ มีทัศนคติ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะทางการบริหาร มีทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถใช้ กระบวนการสร้างเครือข่ายและระบบพันธมิตร เพื่อบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ ถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในทีมงานและหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้ถูกต้องชัดเจน โดยมีสรุปการฝึกอบรม ดังนี้

๑. นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๑๑ โดยมี นางสาวอิสรา คงคะรัมย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การเกษตรบุคคล สถาบันเกษตรวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม และมีนายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนาการเกษตร” และมีกิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพ MBTI สู่การพัฒนาภาวะผู้นำฯ ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชฯ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑสถานฯ จ.ปทุมธานี **ประโยชน์ที่ได้รับ** สามารถเข้าใจและเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน สู่การปฏิบัติ กิจกรรมในพื้นที่ได้ และสามารถประเมินบุคลิกภาพของตนเองและเข้าใจตนเองมากขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานได้

๒. การบรรยายและฝึกปฏิบัติวางแผนกลยุทธ์และการใช้เครื่องมือในการดำเนินงานการศึกษาและการทำโครงการต่าง ๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตน์ และคณะ **ประโยชน์ที่ได้รับ** สามารถวางแผนการทำงานในระดับพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลมาจัดทำโครงการฯ เสนอของบประมาณ ต่อไปได้

๓. การร่วมอภิปรายและซักถามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่และโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **ประโยชน์ที่ได้รับ** ทำให้เราทราบนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมบูรณาการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

๔. การศึกษาดูงาน พื้นที่ศึกษาดูงานดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ๒.แปลงใหญ่ข้าว หมู่ ๒ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาข้อมูลในระดับพื้นที่ เพื่อนำมาวางแผนการจัดทำโครงการฯ ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ต่อไป



๕. ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ณ ดันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล  
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวชนชนก จันทรพิงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรราธิการ ร่วมด้วย  
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ **ประโยชน์ที่ได้รับ** เพื่อศึกษาแนวความคิดการดำเนินงานทางธุรกิจ  
การบริการสังคม การจัดทำเส้นทางศึกษาดูงาน การบริการสังคม การจัดการกระบวนการผลิต และการตลาด

๖. รับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำรงตนในสังคมแห่งความหลากหลาย ทางเพศ ศาสนา และ  
วัฒนธรรม โดย ดร.สุชาติ สังข์เกษม **ประโยชน์ที่ได้รับ** เพื่อให้เรายอมรับความแตกต่างที่มีในสังคมและหา  
วิธีการทำงานและอยู่ร่วมกันของคนในสังคม

๗. รับฟังการบรรยาย หัวข้อวิชา การป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยมขอในภาครัฐ  
โดย นางสาวสินีนาง จิตอรุณ กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต ๑ **ประโยชน์ที่ได้รับ**  
ได้รับทราบถึงโทษจากการทุจริต และการปกป้องตนเองจากการทำงานกรณีเหตุที่เห็นต่างในกระบวนการ  
ทำงาน

๘. บรรยาย การเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดย ผู้ช่วย  
ศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ค้นคว้า  
แก้ปัญหา ทักษะการแก้ปัญหา และหาแนวทางในการดำเนินชีวิต และเรียนรู้ตลอดเวลา

๙. รับฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในฐานะผู้นำทีม (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)  
โดย นางสาวนันทน์ จันทรนิม **ประโยชน์ที่ได้รับ** ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการแสดงออก  
ที่เหมาะสม ต่อสาธารณะ การแต่งกาย การทำผม การยิ้ม การยืน การนั่ง การไหว้ การถวายนามเคารพ  
และการสวมใส่เครื่องประดับ ในการทำงานราชการ

๑๐. หัวข้อวิชา วิเคราะห์ข้อมูลโครงการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรระดับพื้นที่/นำเสนอร่าง  
ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรระดับพื้นที่  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิรธ บุษยรัตพันธุ์ และคณะ

๑๑. นางสาวชนชนก จันทรพิงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรราธิการ ได้เป็นประธานในการปิด  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๑๑๑ และเข้าร่วม  
รับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม ให้แนวคิดในการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเตรียม  
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบริหารที่ดีต่อไป

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้า ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง และจะนำ  
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และหวังว่าจะได้รับความเมตตาให้ได้รับการพัฒนา  
ศักยภาพในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

นางสาวณัฐทิภา งามคณะ  
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ